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ผู้จัดการ 

 สวัสดีครับ  เครียดกับสีต่างๆ มามากแล้ว  วันนี้มาคุยกันเรื่องเบาๆ ดีกว่า  ผมไม่ทราบว่ามีสมาชิกสักกี่คน
ทีส่นใจอา่นงบดลุ หรอื งบทดลองของสหกรณ ์ ซึง่ผมคดิวา่คงมไีมม่ากนกั  ความจรงิ งบดลุ หรอื งบทดลอง ของสหกรณน์ัน้  
สมาชิกควรจะให้ความสนใจ  เพราะการศึกษางบดังกล่าวจะทำให้ท่านทราบว่าผลประกอบการของสหกรณ์ในปัจจุบันเป็น
อยา่งไร  มรีายรบั - รายจา่ยรายการใดบา้งทีไ่มเ่หมาะสม  เนือ่งจากทา่นเปน็เจา้ของจงึควรทีจ่ะตอ้งตดิตามตรวจสอบตลอดเวลา 
 หลายคนอาจจะถามว่าแล้วจะหางบดุลหรืองบทดลองของสหกรณ์จากที่ไหนมาศึกษา  ก็ขอเรียนว่าสหกรณ์จะ
ตอ้งจดัทำงบทดลองเสนอใหค้ณะกรรมการ  และเกบ็ไวใ้หส้มาชกิสามารถตรวจสอบเปน็ประจำทกุเดอืน  สำหรบังบดลุจะจดัทำ  
เฉพาะครึ่งปีและสิ้นปีการเงิน  อย่างไรก็ดีเพื่อให้สะดวกแก่สมาชิกทุกท่านที่ต้องการศึกษาและตรวจสอบ  ต่อไปนี้สหกรณ์จะ
สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละเดือนให้สมาชิกได้รับทราบในเวปไซด์ของสหกรณ์เป็นประจำ   
 ณ  วันนี้เรามาลองเปิดดูจดหมายข่าวฉบับที่ถืออยู่ไปที่หน้าผลการดำเนินงานของสหกรณ์  จะเห็นว่าสหกรณ์
มีเงินกู้ยืมจากภายนอกถึง 1,000 ล้านบาท  ทั้งๆ ที่สหกรณ์มีเงินเหลือจากการให้สมาชิกกู้ถึงสี่พันกว่าล้านบาท  ผมคิดว่า  
คงมีหลายท่านคงมีคำถามอยู่ในใจว่า  เมื่อสหกรณ์มีเงินเหลือแล้วทำไมต้องไปกู้เงินคนอื่น 
 ครับ...คำถามนี้ไม่ใช่เพียงสมาชิกเท่านั้นที่ข้องใจ  แต่กรรมการบางท่านก็เคยตั้งคำถามในที่ประชุมกรรมการว่า  
ในเมือ่เงนิเรามเีหลอืตัง้เยอะ  ทำไมจะตอ้งไปกูค้นอืน่ใหเ้สยีดอกเบีย้  ตัง้แตต่ัง้สหกรณม์าสหกรณย์งัไมเ่คยเปน็หนีม้ากขนาดนี ้ 
สถานการณเ์ชน่นีผ้มเขา้ใจดวีา่  ถา้ทกุคนไมท่ราบเหตผุลกค็งจะตอ้งตกใจวา่  “โอโ้ฮ  นีส่หกรณเ์ปน็หนีถ้งึ 1,000 กวา่ลา้น  
เชียวหรือ  สหกรณ์จะเจ๊งหรือเปล่านี่” 
 ผมก็อยากชี้แจงว่า  จริงอยู่สหกรณ์เรามีทุนเรือนหุ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท  มีเงินฝากอีกประมาณ 
3,400 ล้านบาท  มีทุนสำรองอีกเกือบ 300 ล้านบาท  รวมกันแล้วก็ประมาณ 5,700 ล้านบาท  แต่สมาชิกกู้เงินจาก
สหกรณ์เพียง 1,300 ล้านบาท  สหกรณ์จะมีเหลือถึงสี่พันกว่าล้านบาท  เงิน 4-5 พันล้านบาทที่เหลือนี้  สหกรณ์จะต้อง
บริหารให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อยต้องคุ้มกับต้นทุนของสหกรณ์  ต้นทุนของสหกรณ์ก็คือดอกเบี้ยเงินรับฝาก  ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จ่ายให้แก่สมาชิกในปลายปี  ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้นทุนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
3.0–3.20%  ปีที่ผ่านๆ มาถ้าเรามีต้นทุนแค่นี้  คงไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย  เพราะผลตอบแทนใน
ตลาดทั่วไปอยู่ในอัตราที่สูง  อย่างเช่น  ในปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยในตลาดการเงินจะอยู่ที่ประมาณ 4.0-4.50%  แต่ในปีนี้
ดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ประมาณ  3.0–3.50%  และดอกเบี้ยที่ให้สมาชิกกู้หรือให้สหกรณ์อื่นกู้ก็ลดลง 
 ฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการรูด้วีา่  ถา้เราไมท่ำอะไร  หากนิเฉพาะเงนิทีเ่รามอียูก่ำไรปนีีจ้ะตอ้งลดลงอยา่งแนน่อน  
เมื่อกำไรลดลง  เงินปันผลที่สมาชิกได้รับปีที่แล้ว 5.25%  ปีนี้คงจะได้รับไม่ถึง 4.50%  แน่  เพราะไหนกำไรลดลง  แถม
จำนวนหุ้นมีมากขึ้น 
 ครับ...เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องคิดหนัก  ต้องหาทางที่จะทำให้สหกรณ์มีกำไรสูงกว่า
ปีที่แล้วให้ได้  ทางออกมีทางเดียวก็คือต้องเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น  เพราะถึงแม้ผลตอบแทนจะลดลงแต่ถ้าลงทุนมากขึ้น
รายได้ก็ย่อมจะมีมากขึ้น  แต่จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนเพิ่ม  นี่คือปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ 
 ทางออกก็คือ  เอาวิกฤตเป็นโอกาส  อาศัยประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงถือโอกาสไปกู้เงินจาก
ธนาคารต่างๆ  โดยใช้ตราสารหนี้คือพันธบัตรหุ้นกู้ที่สหกรณ์มีอยู่  และใช้บุคคลคือกรรมการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน  
ดอกเบีย้ของเงนิทีส่หกรณก์ูม้าเฉลีย่ประมาณ  รอ้ยละ 2.00  เมือ่ไดเ้งนิมา  กน็ำไปหาประโยชนเ์พิม่  โดยสหกรณจ์ะมรีายได ้ 
จากส่วนต่างประมาณ  ร้อยละ 0.25-1.50  แม้จะไม่มากนักแต่ก็ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกเดือน  ปัจจุบันสหกรณ์มี
รายได้จากส่วนต่างนี้เดือนละหลายแสนบาททีเดียว 
 จากการบรหิารโดยวธิดีงักลา่ว  ทำใหเ้ชือ่ไดว้า่ในปนีีส้หกรณจ์ะมกีำไรสงูกวา่ปทีีแ่ลว้  เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนื  
คงจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วมากนัก  สมาชิกทุกท่านคงสบายใจได้  สหกรณ์ยิ่งกู้ยิ่งรวยครับ  แต่สมาชิกอย่าเอาตัวอย่างนะครับ  
เพราะถ้ากู้แล้วไม่สามารถทำให้เงินที่กู้มาเกิดผลประโยชน์งอกเงย  ยิ่งกู้ก็จะยิ่งจนลง  จนลง  จนลงๆ นะครับ 
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